



ประกาศโรงพยาบาลเมืองปาน
เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๑๒/ว๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กำหนดให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อ ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้น โรงพยาบาลเมืองปาน จึงประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการ อยู่ใน ระดับดีเด่นและดีมากในรอบการประเมินที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ (๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

พันโท

(ชัยชัย กุสุวรรณ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน

บัญชีรายชื่อข้าราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก
รอบการประเมินที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

โรงพยาบาลเมืองปาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ระดับดีเด่น

นายทองสุข แก้วบุญเรือง	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
พันโทศุภชัย คุสุวรรณ	นายแพทย์	ชำนาญการพิเศษ
นางสาวศิวาพร คำวังพฤกษ์	เภสัชกร	ปฏิบัติการ
นางสาวพินญาตา ดวงสาร	นักจัดการงานทั่วไป	ปฏิบัติการ
นางขวัญทอง มาเมือง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางสาวยุวดี พิศกุล	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ปฏิบัติงาน
นางนฤมล สุรินทร์	เภสัชกร	ชำนาญการ
นางสาวปิยาภรณ์ เชี่ยววานิช	นายแพทย์	ปฏิบัติการ
นางสาวภาวิณี เทพสิงห์	นักกายภาพบำบัด	ชำนาญการ
นายเชาวฤทธิ์ นฤมิตรเลิศ	นายแพทย์	ปฏิบัติการ
นางสาวนฤทัย จะงาม	นายแพทย์	ปฏิบัติการ
นางสาวจุฑารัตน์ พรหมเรือง	เภสัชกร	ชำนาญการ
นางสาวศศิธร พิงอารมณ	นักเทคนิคการแพทย์	ชำนาญการ
นางอำพร คำปาละ	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน
นางกรรณิกา วงศ์ออด	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นายทิวทัศน์ กองวงศ์	ทันตแพทย์	ชำนาญการ
นางสาวนารีรัตน์ กามาต	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางสาวอรวรรณ หวานแหลม	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
นางสาวสิตานันท์ อวดครอง	แพทย์แผนไทย	ปฏิบัติการ
นายสมคิด วังทอง	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
นางอัจฉรา สุทธิพรหมณีวัฒน์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการพิเศษ
นางรัตติยา ยังไฉ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางสาวกาญจนา พรหมแสน	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นายกรณ์ วิทยานุกาพย์นง	นายแพทย์	ปฏิบัติการ
นางสาวพิชญาตา พิษยภูมิชัย	นายแพทย์	ปฏิบัติการ
นางอภิญา นันทวงศ์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นายปริญญา โนนันธิ	ทันตแพทย์	ปฏิบัติการ
นางสาวมณฑิตา อารีพิพัฒ	ทันตแพทย์	ปฏิบัติการ
นางวิไลวัลย์ แข็งขัน	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นายสัญญา มีมานะ	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ

บัญชีรายชื่อข้าราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก
รอบการประเมินที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
โรงพยาบาลเมืองปาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ระดับดีเด่น

นางสาวศิริรัตน์ อุดมชัย	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางสาววรลักษณ์ ทะนะคำ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางสาววันทนี จันทร์จอม	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางสาวพัชรวดี ปีบไธสง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางแสงเดือน จาคูนันท์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางจุฬาลักษณ์ พรหมเรืองฤทธิ์	นักเทคนิคการแพทย์	ปฏิบัติการ
นางสาวเยาว์เรศ เครือเพลา	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
นางธนาภรณ์ ใจมา	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางศิรินาถ แต้มคม	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางสาวชาวิณี ตุงโย	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางปริชาติ บริรักษ์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางสาวอรัญญา วิจิตรจรัสแสง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางศิริพร รณหงษา	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางสาวจันจิรา นภานพวรรณ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางสาวปนัดดา ดุษฎีโรจน์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางสาวอรุณรัตน์ วงศ์เวียน	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
นางพวงเพ็ชร จันทร์ศักดิ์	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ชำนาญงาน
นางวารุณี ศรีแสง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางสาวสิริปรางค์ ขุนสาร	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางจิตติมา เนตรวิศุทธ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางกานต์พิชชา เฟื่องพะยอม	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางสาวสุจิตรา จะมั่ง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางสาวชนิษฐา กาวีवल	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
นางฐิตินันท์ แก่นจันทร์หอม	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นายชัยวัฒน์ อยู่ทิม	เภสัชกร	ชำนาญการ
นางสาวหทัยนันท์ เกี้ยวไธสง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางสาวเสาวนีย์ ชมภูแก้ว	นักรังสีการแพทย์	ปฏิบัติการ
นางสาวนิตยา โตสุพรรณ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางสาววิไลตตา อิ่มปัญญา	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ